
กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท อินเทล แพลน จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อน าเสนอแนวทาง
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานแม่กลาง - บ.บ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะน าประชาสัมพันธ์โครงการ น าเสนอข้อมูล
รายละเอียดโครงการ และขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ว่าการอ าเภอฮอด ต .หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายจักรพันธุ์  ทองอ่ า นายอ าเภอฮอด เป็นประธานเปิดการประชุม 
และนายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ผู้แทนกรมทางหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้น าชุมชน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ
อิสระ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจ านวน 130 ราย 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะน าไปใ ช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มี
ความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม

1. การออกแบบโครงสร้างสะพาน ขอให้มีความแข็งแรง และไม่กีดขวางทางน้ า รวมทั้งสามารถ
รองรับกระแสน้ าท่ีเกิดจากน้ าป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน

1. น าไปพิจารณาออกแบบโครงสร้างและฐานรากของสะพานให้มีความมั่นคง แข็งแรง และเป็นไป
ตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง

2. พื้นที่ด้านซ้ายทางของสะพานข้ามห้วยแม่นาเปิญ บริเวณ กม.104+271 เป็นที่ตั้งของสุสาน
ฝังศพของชนเผ่าม้ง ครอบครัวขอให้ระมัดระวังผลกระทบต่อสุสานดังกล่าว

2. พื้นที่ก่อสร้างสะพานอยู่ฝั่งขวาทาง ส่วนสุสานฝังศพตั้งอยู่ฝั่งซ้ายทาง จึงคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการในระดับต่ า

3. ออกแบบระบบระบายน้ าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วม 3. น าไปพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ าให้เหมาะสม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ในระหว่างการก่อสร้างขอให้จัดเตรียมไหล่ทางหรือทางเบี่ยงเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณเตือนให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1. รับข้อเสนอแนะไปประกอบการประเมินผลกระทบทางด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอุบัติเหตุและ
ความปลอดภัย เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้างให้เหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

2. ในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมขอให้พิจารณาครอบคลุมด้ านฝุ่นละออง เสียง 
ความสั่นสะเทือน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุและความปลอดภัย ที่อาจมี
ต่อประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง และคนงานก่อสร้าง เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ในระยะก่อสร้างให้เหมาะสม

2. รับข้อเสนอแนะไปประกอบการประเมินผลกระทบทางด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุและความปลอดภัย เพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้างให้เหมาะสมและเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทาง และคนงานก่อสร้าง ให้น้อยที่สุด

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. เสนอให้เชิญเจ้าของแปลงที่ดินท ากินตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 
64 จ านวน 3 แปลง ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการมาเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป

1. ในการประชุมครั้งถัดไป กรมทางหลวงจะเชิญเจ้าของแปลงที่ดินท ากินตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 จ านวน 3 แปลง ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการมาเข้าร่วม
ประชุม

2. เสนอให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของโครงการ 2. กรมทางหลวงได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
การศึกษา ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการผ่านการประชุมในแต่ละครั้ง อีกทั้ง
ยังเปิดช่องทางในการประสานงานและให้ข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก
ไลน์โครงการ รวมทั้งสามารถประสานงานเพื่อแจ้งข้อมูลโครงการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
0 2805 6660-3 ต่อ 12 หรือ 08 5813 1107

ด้านอื่น ๆ

1. เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค 
และผลผลิตทางการเกษตร และขอให้เร่งด าเนินการก่อสร้างโดยเร็ว

1. กรมทางหลวงจะด าเนินการศึกษาโครงการตามแผนการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้
การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้ทางน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกฝ่าย



ภาพบรรยากาศการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

นายจักรพันธุ์ ทองอ่ า 
นายอ าเภอฮอด 

ประธานเปิดการประชุม 

นายวิพากษ์ จารุพันธ์ 
รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
รับชมบอร์ดนิทรรศการ

วิทยากรน าเสนอรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
รับเอกสารประกอบการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์โครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น นายสุวิชาณ สุระบาล 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ตอบข้อซักถาม

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล 
รองผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 1  

(เชียงใหม่) กล่าวปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
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